

# ‘เกียรติศักดิ์’รับฝากลูกจริง-อ้างรักษาสีห์

## ● ซ้ำจุฬาฯ เบี่ยงประเด็นอุทธรณ์กก. ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จีระเรื่อนาน นายคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ในจีน ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้เดินทางมาอุทธรณ์คดีที่ไต่สวนข้อกล่าวหา ทั้งยังมีผู้ปกครองหลายคนจะขอเข้าดูด้วย แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมเพราะไม่ได้ทำหนังสือร้องขอมา ต่อมา นายรณทอง จันทร์างกูร คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของจุฬาฯ พร้อมด้วยนายจุมพล รอดคำดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการได้แจ้งให้นายเกียรติศักดิ์และสื่อมวลชนทราบว่า เครื่องข้อมูลไว้ 2 แห่ง ซึ่งได้มีการโต้แย้งกันกรณีที่จุฬาฯ ระบุว่าข้อมูลมากกว่า 60 รายการ ทำให้ล่าช้าในการรวบรวม ทั้งยังมีประเด็นปลีกย่อยให้จุฬาฯ ต้องตอบถึง 8 ประเด็น ได้แก่ 1.เกณฑ์การรับเด็กตามระเบียบสวัสดิการข้าราชการของจุฬาฯ สำหรับ พ.ศ.2542 2.เกณฑ์กำหนดสัดส่วนนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม 3.เกณฑ์การรับวิชา 4.การกำหนดเกณฑ์การสอบคัดเลือก 5.การบริหารและควบคุมการสอบข้อสอบ 6.การควบคุมการสอบของผู้ปกครอง 7. การคัดเลือกชั้นสุดท้าย และ 8.การประเมินผลและการประกันคุณภาพการสอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายรณทองได้นำนายเกียรติศักดิ์และสื่อมวลชนไปดูข้อมูล โดยนายรณทองขอให้นายเกียรติศักดิ์เก็บถ้อยคำไว้ แต่นายเกียรติศักดิ์ยืนยันว่าไม่ใช่ความลับจึงขอบันทึกเทปไว้ตลอด ทั้งนี้ในช่วงที่ดูข้อมูล บรรยายากก่อนข้างเดิมครี๊ด โดยนายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าไม่สนใจไปคาบที่ร้องขอ นายรณทองจึงอธิบายว่าเคยทำหนังสือแจ้งแล้วว่าเรื่องใดเป็นข้อมูลที่ให้ได้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและเรื่องใดไม่ใช่ หรือเรื่องใดที่เกรงว่าจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ซึ่งก็โด่งเรื่องให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการชุดใหญ่พิจารณา เช่น รายงานผู้บริหารการเงินให้สมาชิกผู้ปกครองฯ และข้อสอบ นายเกียรติศักดิ์จึงได้ขอถ่ายสำเนาเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งยื่นอุทธรณ์ต่อไป

ด้านนายเกียรติศักดิ์กล่าวว่า ศาลไว้แล้วว่าคดีนี้เป็นการเบี่ยงประเด็นและถ่วงเวลา ดังนั้นจะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารชุดใหญ่ที่ท่อนับรัฐบาลในภายหลังวันเดียวกันว่า 1.มีการปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบของเด็ก 2.ไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาค 3.หลักเกณฑ์การรับเด็กทั้ง 3 กลุ่ม และ 4.ยังไม่ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับการตัดสินใจคะแนน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีข่าวว่าได้ฝากลูกชายกับนาย

เทียนฉาย กิระนันท์ธน อธิการบดีจุฬาฯเช่นกัน นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่า ต้องไปตามนายเทียนฉายเองว่าฝากอย่างไร มีคนฝากกี่คน

เมื่อถามต่อว่าแสดงว่าเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่ฝากเด็กด้วย นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่า ต้องถามว่าฝากประเด็นอะไร เพื่อรักษาสีห์หรือเพื่อให้อภิสิทธิ์ คนฝากเพื่อรักษาสีห์ เพราะมีข่าวหนาหูเกี่ยวกับการฝากเด็ก จึงกลัวจะเสียสีห์ เพราะทุกคนได้เตรียมตัวมาอย่างดี ต้องไปตามนายเทียนฉายเองเพราะเรื่องนี้คุยกันในห้องลับ ไม่ควรเอามาเปิดเผย

“เวลานี้มีความพยายามทุกวิถีทางที่จะสกัดกั้นโดยนำเรื่องฝากเด็ก โวยวาย ซึ่งแพชชั่นดี มาว่าหมเพื่อให้สาธารณชนลืม ทั้งนี้มีการปล่อยข่าวที่โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ว่าที่โรงเรียนพระสาธิตจุฬาฯรับลูกหมเข้เรียนแล้ว ที่ผมอยากถามคือทำไมเด็กได้คะแนนสูงถึง 38 คะแนนกลับไม่ได้ เด็กได้หรือไม่ได้ขึ้นกับผู้ปกครอง แต่คิดว่าผู้ปกครองต้องสอบก็คิดแล้ว ผู้ปกครองที่ได้เลย 10 คะแนนมีกี่คน มีความสัมพันธ์ทางตรงกันทางอ้อมกับสมาคมอย่างไร ผมมีข้อมูลที่จะไขว่กันแต่ไม่อยากขึ้นมานายเกียรติศักดิ์กล่าว